
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 

๕.๑๐ การพิจารณาขอเช่าพื้นที่ของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมให้ข้อแนะน าการขอเช่าพ้ืนที่ของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) ซึ่งบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) มีความประสงค์จะเช่าพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย               
เพ่ือเป็นศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเป็นการร่วมลงทุนหรือไม่ ในการนี้จึงขอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมว่าควรจะด าเนินการอย่างไร  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ให้มหาวิทยาลัยท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส 

(ประเทศไทย) ให้ชัดเจน 
๒. ให้มหาวิทยาลัยหารือกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ               

ว่ากรณีดังกล่าวเป็นการร่วมลงทุนหรือไม่ 

มติสภามหาวิทยาลัย     ให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


